

## สขค. ผนึกกำลัง หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้”

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าและโฆษกคณะกรรมการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับ หอการค้าไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ผู้ประกอบการในการทำการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป้าหมาย 10 จังหวัด โดยจัดสัมมนาหัวข้อ “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้”

นายสันติชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การสัมมนา ดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างการตระหนักรู้ และเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการแข่งขันทางการค้าขึ้นใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยได้ปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของกฎหมายให้มีการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สขค. จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ระมัดระวังพฤติกรรมประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยในปีแรกเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในจังหวัดที่มีความสำคัญ และเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการประกอบธุรกิจในแต่ละภูมิภาค จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ คาดหวังว่าความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สขค. หอการค้าไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะช่วยสร้างธรรมาภิบาลทางการค้าและจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี อันจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโดยรวมของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” จะประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย” โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรรณวิวัฒนา ประธานกรรมการแข่งขันทางการค้า การอภิปราย หัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : เครื่องมือป้องกันการแข่งขันทางการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ” ซึ่งมีผู้อภิปรายหลัก ได้แก่ นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมด้วยผู้แทนจากหอการค้าไทย และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าร่วมเวทีอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “E-Commerce โอกาสการแข่งขันในยุค 4.0” โดยเป้าหมายจังหวัดแรกกำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาลงทะเบียนได้ “ฟรี” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสามารถตรวจสอบกำหนดการในจังหวัดอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ [www.otcc.or.th](http://www.otcc.or.th)